



การวิเคราะห์ในบทนี้กล่าวถึงระดับของกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนที่กึ่งอำเภอบึงสามพัน โดยจะได้วิเคราะห์ใน ๓ ประเด็นคือ ความสนใจติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างเขื่อน ทำที่และความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างเขื่อน และพฤติกรรมในการออกเสียงเลือกตั้ง

ก่อนอื่นผู้วิจัยจะขอกำหนดยุทธศาสตร์ของตัวแปรทั้ง ๓ ประเด็นเสียก่อนดังนี้คือ ในกิจกรรมทางการเมืองที่ประกอบขึ้นด้วยความสนใจติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างเขื่อน ทำที่และความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างเขื่อน และพฤติกรรมในการออกเสียงเลือกตั้งนั้น ผู้วิจัยได้กำหนดให้มีน้ำหนักเท่า ๆ กันในทั้ง ๓ ประเด็น ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่า แต่ละประเด็นนั้นต่างก็มีความสำคัญเท่าเทียมกัน

ส่วนการกำหนดน้ำหนักของข้อคำถามในแต่ละประเด็นนั้น พฤติกรรมในการออกเสียงเลือกตั้งนั้นถูกกำหนดให้มีน้ำหนักเท่ากัน ทั้ง ๒ ข้อคำถามคือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอนาคต

ส่วนประเด็นของความสนใจติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างเขื่อนนั้น ผู้วิจัยได้กำหนดให้แต่ละข้อคำถามมีน้ำหนักแตกต่างกันดังนี้คือ การทราบถึงเรื่องค่าทดแทน มีน้ำหนักเป็น ๒ เท่าของการทราบเรื่องการตัดสินใจสร้างเขื่อนของทางการ และการทราบเรื่องการจัดหาที่อยู่ใหม่ มีน้ำหนักเป็น ๓ เท่าของคำถามเกี่ยวกับการทราบเรื่องการตัดสินใจสร้างเขื่อนของทางการ ทั้งนี้ การกำหนดน้ำหนักดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นฐานความลึกซึ้งของข่าวสารในแต่ละข้อคำถามนั่นเอง

สำหรับประเด็นของทำที่และความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างเขื่อนก็เช่นกัน ผู้วิจัยได้อาศัยหลักเกณฑ์การกำหนดน้ำหนักเหมือนในประเด็นของความสนใจติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างเขื่อน กล่าวคือ การให้ความร่วมมือกับคนที่มาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเขื่อน มีน้ำหนักเป็น ๒ เท่าของความรู้สึกสบายใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับแขกต่างถิ่นที่มาเยี่ยมเยียน และความรู้สึกสบายใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเขื่อน มีน้ำหนักเป็น ๓ เท่าของความรู้สึกสบายใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับแขกต่างถิ่นที่มาเยี่ยมเยียน

หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทำการจัดช่วงชั้นใหม่เป็น ต่ำ กลาง สูง และได้กำหนดน้ำหนักของตัวแปรในแต่ละประเด็นเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลที่ทำการรวบรวมมาทั้งหมด ๒๔๑ กรณี สามารถประมวลผลออกมาได้ดังต่อไปนี้ (โปรดดูตารางที่ ๖.๑)

ตารางที่ ๖.๑ ระดับของกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนที่กิ่งอำเภอยะไข่

กิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อน			ต่ำ	กลาง	สูง	รวม
<u>ความสนใจติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้อง</u>						
<u>โครงการสร้างเขื่อน</u>						
- การทราบ เรื่องการตัดสินใจสร้างเขื่อนของทางการ	คะแนน	๑๑๔	๔๐	๓๖	๒๕๑	
	ร้อยละ	๔๗.๗	๓๗.๓	๑๔.๙	๑๐๐	
- การทราบ เรื่องค่าทดแทน	คะแนน	๑๖๔	๔๔	๒๔	๒๔๑	
	ร้อยละ	๖๘.๗	๒๐.๓	๑๐.๐	๑๐๐	
- การทราบ เรื่องการจัดหาที่อยู่ใหม่	คะแนน	๑๗๑	๔๐	๓๐	๒๔๑	
	ร้อยละ	๗๑.๐	๑๖.๖	๑๒.๔	๑๐๐	
<u>ท่าทีและความร่วมมือที่เกี่ยวข้องโครงการสร้างเขื่อน</u>						
- ความรู้สึกสบายใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับแขกต่างถิ่นที่มาเยี่ยมเยียน	คะแนน	๑๑๔	๖๖	๕๗	๒๔๑	
	ร้อยละ	๔๘.๐	๒๗.๔	๒๓.๗	๑๐๐	
- การให้ความร่วมมือกับคนที่มาสอบถามเกี่ยวกับ เรื่องการสร้างเขื่อน	คะแนน	๖๐	๗๗	๑๐๔	๒๔๑	
	ร้อยละ	๒๔.๒	๓๒.๐	๔๓.๒	๑๐๐	

กิจกรรมทางการเมืองซึ่ง เป็นผลกระทบ จากโครงการสร้าง เขื่อน			ต่ำ	กลาง	สูง	รวม
- ความรู้สึกสบายใจและพร้อมที่จะ ให้ความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับงานสร้าง เขื่อน	คะแนน	๕๖	๖๐	๑๒๕	๒๔๑	
	ร้อยละ	๒๓.๒	๒๔.๙	๕๑.๙	๑๐๐	
<u>พฤติกรรมในการออก เสียง เลือกตั้ง</u>						
- การ เลือกตั้งในปี ๒๕๒๒ *	คะแนน	๗๐	๕๙	๔๘	๒๔๑	
	ร้อยละ	๒๙.๐	๒๔.๕	๑๙.๙	๑๐๐	
- การ เลือกตั้งในอนาคต	คะแนน	๗๙	๑๐๐	๖๒	๒๔๑	
	ร้อยละ	๓๒.๘	๔๑.๕	๒๕.๗	๑๐๐	
<u>กิจกรรมทางการเมืองโดยส่วนรวม</u>						
	คะแนน	๑๐๘	๑๒๐	๑๓	๒๔๑	
	ร้อยละ	๔๔.๘	๔๙.๘	๕.๔	๑๐๐	

* มีกรณีที่ตัดออกไป ๖๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖ เนื่องจากไม่มีคำตอบ
ไม่มีสิทธิ และ เพิ่งมาอยู่ใหม่

ระดับความสนใจติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับโครงการสร้าง เขื่อน

การทราบ เรื่องการตัดสินใจสร้าง เขื่อนของทางการ

ประชาชนชาวกิ่งอำเภอยะโฮินส่วนใหญ่ คือจำนวนร้อยละ ๔๗.๗ มีระดับของกิจกรรมทางการเมืองในการทราบถึงการตัดสินใจสร้าง เขื่อนของทางการในระดับต่ำ รองลงมาคือจำนวนร้อยละ ๓๗.๓ มีระดับของกิจกรรมทางการเมืองในการทราบถึงการตัดสินใจสร้าง เขื่อนของทางการในระดับปานกลาง ส่วนที่เหลือคือจำนวนร้อยละ ๑๔.๙ มีระดับของกิจกรรมทางการเมืองในการทราบถึงการตัดสินใจสร้าง เขื่อนของทางการในระดับสูง

การทราบถึง เรื่อง เงินค่าทดแทน

ประชาชนชาวกิ่งอำเภอมะนังส่วนใหญ่ คือจำนวนร้อยละ ๖๔.๗ มีระดับของกิจกรรมทางการเมืองในการทราบถึง เรื่อง เงินค่าทดแทนในระดับต่ำ รองลงมาคือจำนวนร้อยละ ๒๐.๓ มีระดับของกิจกรรมทางการเมืองในการทราบถึง เรื่องของ เงินค่าทดแทนในระดับปานกลาง ส่วนที่เหลือคือจำนวนร้อยละ ๑๕.๐ มีระดับของกิจกรรมทางการเมืองในการทราบถึง เรื่องของ เงินค่าทดแทนในระดับสูง

การทราบถึง เรื่องการจัดหาที่อยู่ให้ใหม่

ประชาชนชาวกิ่งอำเภอมะนังส่วนใหญ่คือจำนวนร้อยละ ๗๑.๐ มีระดับของกิจกรรมทางการเมืองในการทราบถึง เรื่องการจัดหาที่อยู่ให้ใหม่ในระดับต่ำ รองลงมาคือจำนวนร้อยละ ๑๖.๖ มีระดับของกิจกรรมทางการเมืองในการทราบถึง เรื่องการจัดหาที่อยู่ให้ใหม่ในระดับปานกลาง ส่วนที่เหลือคือจำนวนร้อยละ ๑๒.๔ มีระดับของกิจกรรมทางการเมืองในการทราบถึง เรื่องการจัดหาที่อยู่ให้ใหม่ในระดับสูง

ระดับท่าทีและความร่วมมือที่เกี่ยวกับโครงการสร้างเขื่อน

ความรู้สึกสบายใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับแขกต่างถิ่นที่มาเยี่ยมเยียน

ประชาชนชาวกิ่งอำเภอมะนังส่วนใหญ่ คือจำนวนร้อยละ ๔๔.๐ มีระดับของกิจกรรมทางการเมืองในด้านความรู้สึกสบายใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับแขกต่างถิ่นที่มาเยี่ยมเยียนในระดับต่ำ รองลงมาคือจำนวนร้อยละ ๒๗.๔ มีระดับของกิจกรรมทางการเมืองในด้านความรู้สึกสบายใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับแขกต่างถิ่นที่มาเยี่ยมเยียนในระดับปานกลาง ส่วนที่เหลือคือจำนวนร้อยละ ๒๘.๖ มีระดับของกิจกรรมทางการเมืองในด้านความรู้สึกสบายใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับแขกต่างถิ่นที่มาเยี่ยมเยียนในระดับสูง

การให้ความร่วมมือกับผู้ที่มาสอบถามเกี่ยวกับ เรื่องการสร้างเขื่อน

ประชาชนชาวกิ่งอำเภอมะนังส่วนใหญ่ คือจำนวนร้อยละ ๔๓.๒ มีระดับของกิจกรรมทางการเมืองในด้านการให้ความร่วมมือกับผู้ที่มาสอบถามเกี่ยวกับ เรื่องการสร้างเขื่อนในระดับสูง รองลงมาคือจำนวนร้อยละ ๓๒.๐ มีระดับของกิจกรรมทางการเมืองในประเด็นของการให้ความร่วมมือกับคนที่มาสอบถามเกี่ยวกับ เรื่องการสร้างเขื่อนในระดับปานกลาง ส่วนที่เหลือคือจำนวนร้อยละ ๒๔.๘ มีกิจกรรมทางการเมืองในด้านการให้ความร่วมมือกับคนที่มาสอบถาม เรื่องการสร้างเขื่อนในระดับต่ำ

ความรู้สึกสบายใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานสร้าง
เขื่อน

ประชาชนชาวกิ่งอำเภอพะโต๊ะส่วนใหญ่ คือจำนวนร้อยละ ๕๑.๙ มีกิจกรรมทางการเมืองในด้านความรู้สึกสบายใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเขื่อนในระดับสูง รองลงมาคือจำนวนร้อยละ ๒๔.๙ มีกิจกรรมทางการเมืองในด้านความรู้สึกสบายใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเขื่อนในระดับปานกลาง ส่วนที่เหลือคือจำนวนร้อยละ ๒๓.๒ มีกิจกรรมทางการเมืองในด้านความรู้สึกสบายใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเขื่อนในระดับต่ำ

ระดับพฤติกรรมในการออกเสียงเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี พ.ศ. ๒๕๒๒

ประชาชนชาวกิ่งอำเภอพะโต๊ะส่วนใหญ่ คือจำนวนร้อยละ ๒๙.๐ มีกิจกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ในระดับต่ำ รองลงมาคือจำนวนร้อยละ ๒๔.๕ มีกิจกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ในระดับปานกลาง ส่วนที่เหลือคือจำนวนร้อยละ ๑๙.๕ มีกิจกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ในระดับสูง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอนาคต

ประชาชนชาวกิ่งอำเภอพะโต๊ะส่วนใหญ่ คือจำนวนร้อยละ ๔๑.๕ มีกิจกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอนาคตในระดับปานกลาง รองลงมาคือจำนวนร้อยละ ๓๒.๔ มีกิจกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอนาคตในระดับต่ำ ส่วนที่เหลือคือจำนวนร้อยละ ๒๕.๗ มีกิจกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอนาคตในระดับสูง

สรุป

ภายหลังจากการพิจารณาระดับของกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนในแต่ละประเด็นมาเป็นลำดับแล้วนั้น จะพบว่าในแต่ละประเด็นก็จะมีกิจกรรมทางการเมืองในระดับต่าง ๆ กัน ถ้าเราลองพิจารณาค่าเฉลี่ยของทั้ง ๓ ประเด็น ก็จะได้ภาพรวมของกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนที่กิ่งอำเภอพะโต๊ะ (โปรดดูตอนท้ายของตารางที่ ๖.๑) ซึ่งสามารถอธิบายถึงระดับของกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนที่กิ่งอำเภอพะโต๊ะได้อย่างชัดเจนและตรงตามแนวทางในการตอบข้อสมมุติฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้คือ

พิจารณาจากประเด็นต่าง ๆ โดยส่วนรวมแล้วจะพบว่า ประชาชนชาวกิ่งอำเภอพะโต๊ะส่วนใหญ่ คือจำนวนร้อยละ ๔๔.๘ เป็นผู้ที่มีกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนในระดับปานกลาง รองลงมาคือจำนวนร้อยละ ๔๔.๘ เป็นผู้ที่มีกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนในระดับต่ำ ส่วนที่เหลือคือจำนวนร้อยละ ๕.๔ เป็นผู้ที่มีกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนในระดับสูง

กล่าวอีกนัยหนึ่ง กิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนที่เกิดขึ้นที่กิ่งอำเภอพะโต๊ะนี้ มีระดับปานกลาง คือจำนวนร้อยละ ๔๔.๘ สำหรับกิจกรรมทางการเมืองในระดับต่ำมีจำนวนร้อยละ ๔๔.๘ และในระดับสูงมีจำนวนร้อยละ ๕.๔ นั้นเอง